

ข้อมูลสำคัญ: ประโยชน์และความเสี่ยงของวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna



เข้าใจความเสี่ยงและประโยชน์ของการรับวัคซีนโควิด-19 แบบสองเข็มของ Moderna ซึ่งอาจช่วยป้องกันคุณจากโควิด-19 การตัดสินใจที่จะรับวัคซีนนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดพูดคุยกับผู้ให้บริการฉีดวัคซีน

เกี่ยวกับวัคซีนนี้

เช่นเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ทุกตัว วัคซีนนี้ได้รับอนุญาตจาก FDA ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากความรุนแรงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 วัคซีน Moderna ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอายุอย่างต่ำ 18 ปี วัคซีนนี้เป็นวัคซีนสองเข็มที่ให้ห่างกันหนึ่งเดือน โดยฉีดเข้าในกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ของวัคซีนนี้

พบว่าวัคซีนนี้สามารถป้องกันการเจ็บป่วย การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือการเสียชีวิตจากโควิด-19 หลังจากที่ได้รับวัคซีนสองเข็ม ซึ่งให้ห่างกันหนึ่งเดือน

อาจเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคุณฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงทั่วไปจากวัคซีนนี้ ได้แก่ ปฏิกิริยาตรงบริเวณที่ฉีด และอาการปวดศีรษะ รู้สึกเหนื่อยมาก ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ และมีไข้

ความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนนี้

แม้จะมีความเสี่ยงเล็กน้อยจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนี้มีมากกว่าความเสี่ยง:

- **ปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง:** มีโอกาสน้อยมากที่วัคซีนนี้อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง (หายใจลำบาก ใบหน้าและลำคอบวม หัวใจเต้นเร็ว มีผื่นขึ้นทั่วร่างกาย เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีน หากคุณเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง โปรดโทรศัพท์ถึง 9-1-1
- **ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ:** หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Moderna นาน ๆ ครั้งพบว่าผู้รับวัคซีนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะในวัยรุ่นเพศชาย และบุคคลวัยหนุ่มสาว โดยมักจะเกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าเข็มแรก และปกติแล้วเกิดขึ้นภายในเวลาหลายวันหลังการฉีดวัคซีน คุณควรขอคำแนะนำจากแพทย์ หากประสบอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ซึ่งได้แก่ เจ็บหน้าอก หายใจไม่อึด และความรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็ว ผิดจังหวะ หรือเต้นแรง

หากคุณมีอาการข้างเคียง

หากคุณเกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง โปรดโทรศัพท์ถึง 9-1-1 หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โทรศัพท์ถึงผู้ให้บริการฉีดวัคซีนหรือผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของคุณ หากมีผลข้างเคียงที่สร้างความรำคาญแก่คุณหรือเกิดผลข้างเคียงเป็นเวลาหลายวัน

วัคซีนที่มีให้เลือก

การเลือกรับวัคซีนนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวอื่น ๆ ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วัคซีนโควิด-19 ของ Moderna, [CDC: ไวรัสโคโรนา, การทำความเข้าใจวัคซีนโควิด-19 ประเภท mRNA, ข้อมูลสำคัญและความปลอดภัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna](#), หรือโทรศัพท์ถึง 1-866-663-3762

